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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 
วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ     -     สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุทศัน ์ จันทะโมคา ประธานสภา อบต.ดงบัง สุทัศน์  จันทะโมคา  
๒ นายครรชิต  แก้วแสน รองประธานสภา อบต.ดงบัง ครรชิต  แก้วแสน  
๓ นายสมศรี  วีระพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑ สมศรี  วีระพันธ์  
๔ นางปราณี กาแก้ว สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑ ปราณี กาแก้ว  
๕ นายสนิท  ศรีสุข สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๒ สนิท  ศรีสุข  
๖ นางหนูจร ทองวรณ์  สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๒ หนูจร ทองวรณ์  
๗ นายเสรี  ทองชุม สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๓ เสรี  ทองชุม  
๘ นายจีระชัย  จันมี สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๔ จีระชัย  จันมี  
๙ นายไพบูรณ์  ป้อมหิน สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๔ ไพบูรณ์  ป้อมหนิ  

๑๐ นายสุริยงค์  โคกโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๕ สุริยงค์  โคกโพธิ์  
๑๑ นายเสถียร มีทองแสน สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๕ เสถียร มีทองแสน  
๑๒ นางดวงคำ  บุญเกื้อ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๖ ดวงคำ  บุญเกื้อ  
๑๓ นางทองใส  ศิริจันโท สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๖ ทองใส  ศิริจันโท  
๑๔ นายสอน  ดอกคำ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๗ สอน  ดอกคำ  
๑๕ นายแฮม  ต้นโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๗ แฮม  ต้นโพธิ์  
๑๖ นายประทาน  สมคิด สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๘ ประทาน  สมคิด  
๑๗ นางบุญโฮม  หมั่นกิจ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๘ บุญโฮม  หมั่นกิจ  
๑๘ นางปิยพร เหลือผล สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๙ ปิยพร เหลือผล  
๑๙ นายณรงค์ วิไลรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๐ ณรงค์ วิไลรัตน์  
๒๐ นายสนอง  สมคิด สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๑ สนอง  สมคิด  
๒๑ นายสุบิล  พันโยธา สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๒ สุบิล  พันโยธา  
๒๒ นางนิภารัตน์  มีทองแสน สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๒ นิภารัตน์  มีทองแสน  
๒๓ นายเตือน  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๓ เตือน  ใจกล้า  
๒๔ นายปัญญา ช่วยตา สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๓   
๒๕ นางรำไพร  สร้อยสุข สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๕ รำไพร  สร้อยสุข  
๒๖ นายบัวกัน  จันทร์หาญ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๖ บัวกัน  จันทร์หาญ  
๒๗ นายธวัชชัย  เพียลา เลขานุการสภา อบต.ดงบัง ธวัชชัย  เพียลา  

              ขาดประชุม 
๑ นายประจักษ์  พันธ์วงศ์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๕   
๒ นางบุญจันทร์ อุดมสันต์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๖   

 
 
 
 

    (สำเนา) 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ     -     สกุล ตำแหน่ง                ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุเทน กาเผือก นายก อบต.ดงบัง อุเทน กาเผือก  
๒ นายวิชัย รัตนศรี รองนายก อบต.ดงบงั วิชัย รัตนศรี  
๓ นายบุญเทิน  ต้นโพธิ์ รองนายก อบต.ดงบัง บุญเทิน  ต้นโพธิ์  
๔ นายบรม เหมณี เลขานุการนายก อบต.ดงบัง บรม เหมณี  
๕ นายอภิวัฒน์  หาดี นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการ อภิวัฒน์  หาดี  
๖ นายธนภูมิ  พามาสุทธิภัทร หัวหน้าสำนักปลัด ธนภูมิ  พามาสุทธิภัทร  
๗. นายฐปนโชติ สุวะศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน ฐปนโชติ สวุะศร ี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไมมี่                

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา  (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
   วันที่  ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓)  
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่ามีส่วนไหนไม่ถูกต้อง 
(ประธานสภาฯ)  และจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติต่อไป
   - ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมประธานจึงได้ขอมติ            
   ที่ประชุม  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา ขอเชิญทางคณะ                      
(ประธานสภาฯ)  ผู้บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดตามญัตติที่เสนอต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความ
   เห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญครับ 
นายอุเทน  กาเผือก  ตามที่สภาฯ ได้กำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔                    
(นายก อบต.)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีญัตติเพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
   ดังนี้ 

๑. ญัตติ  การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔  และสมัยประชุม 
             สภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป (๒๕๖๕) 
๒. ญัตติ  การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
๓. ญัตติ  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

        รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป 
นายสุทัศน์  จันทะโมคา   ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ญัตติที่ ๔.๑ การกำหนดสมัย                     
(ประธานสภาฯ)  ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และสมยัประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของ 

ปีถัดไป (๒๕๖๕)  ซึ่งผมขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ             
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

    สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สมัยแรก   กำหนดไว้แล้ว  มีกำหนด  ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
   สมัยที่ ๒  มีกำหนด  ๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
   สมัยที่ ๓  มีกำหนด  ๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
   สมัยที่ ๔  มีกำหนด  ๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ .ศ. ๒๕๖ ๕  สมัยแรก มีกำหนด  ๑๕  วัน                 
   เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑- ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕ 



-๔- 
 

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมต่อไป 
ที่ประชุม  -  ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงได้ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง                 
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ญัตติที่ ๔.๒  การพิจารณาให้ความ
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญทางปลัด อบต.      
   เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณให้ที่ประชุมได้ทราบ              
   เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายธวัชชัย  เพียลา  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย    
(ปลัด อบต.ดงบัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากรายการที่จะขออนุมัติโอนครั้งนี้เพ่ือตั้งจ่าย                     
       ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ                                                     
         งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔ ) 

พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔  การโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอน
งบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอนำเรียนรายละเอียดของ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมได้ทราบ ดังนี้  
โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ   รายการโครงการ
ย้ายหอถังขนาด  ๑๘ ลบ.ม.หมู่ที่ ๑๓ บ้านกุงชัย งบประมาณที่ตั้งไว้  ๑๓๘,๑๐๐   บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๓๘,๑๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๕๗,๐๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  ๘๑,๑๐๐ บาท  

   โอนลด 
ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด                      
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร งบประมาณที่ตั้งไว้  
๑๐,๔๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๔๐๐ บาท  โอนลดครั้งนี้  ๑๐,๔๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   ๐  บาท  

   โอนลด 
ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด                      
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
งบประมาณที่ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๙๐๐ บาท     
โอนลดครั้งนี ้ ๙,๖๖๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๑,๒๔๐  บาท  

   โอนลด 
ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวด                      
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   รายการโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท  โอนลดครั้งนี้   
๑๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   ๐  บาท  
 
 
 
 



-๕- 
 

   โอนลด 
ด้านบริหารทั่ วไป    แผนงานบริหารงานทั่ วไป   งานบริหารทั่ วไป   งบดำเนินงาน                    
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ   รายการโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเคลื่อนที่พบประชาชน 
งบประมาณที่ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท  โอนลด
ครั้งนี ้ ๑๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๐  บาท  
รวมโอนลด  ๙๗,๐๖๐ บาท    
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ -ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบาร์โครงเหล็กเบาะหุ้มหนัง จำนวน            
๙ ตัวๆละ ๙๙๐ บาท - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานจำนวน ๑๕ ตัวๆตัวละ ๑,๓๙๐ บาท  
งบประมาณที่ตั้งไว้  ๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้   
๒๙,๗๖๐  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๒๙,๗๖๐ บาท  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการค่าจัดซื้อชุดควบคุมการประชุมแบบอนาล็อก  
งบประมาณที่ตั้งไว้  ๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้                 
๗,๓๐๐  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๗,๓๐๐ บาท  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการค่าจัดซื้อป้ายไฟ LED วิ่งขนาด ๓๒๐x๓๒ ซม.
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมค่าแรงติดตั้งพร้อมเซตระบบป้ายไฟ LED วิ่ง  งบประมาณที่ตั้งไว้              
๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๖๐,๐๐๐  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  ๖๐,๐๐๐ บาท 

รวมโอนเพิ่ม  ๙๗,๐๖๐ บาท    
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการต่างๆ ตามที่ทางผู้บริหารได้นำเสนอ
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             
   ในครั้งนี้ หรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามก็ขอเชิญครับก่อนที่จะมีการลงมติ 

 นายเสรี ทองชุม   จากท่ีตรวจสอบดูรายการโอนลดโครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ ๑๓ ได้มีการพูดคุย
(ส.อบต.ม.๓)  หารือกันมานานแล้ว และได้นำมาจัดทำในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                   
   พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ทราบมีการดำเนินการเรื่องการเจาะบ่อหรือยัง 
นายปัญญา ช่วยตา  โครงการย้ายหอถังประปาได้มีการเสนอโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ส.อบต.ม.๑๓)  โดยทางหมู่บ้านจะดำเนินการขุดเจาะบ่อเองแต่ยังไม่รู้ห้วงเวลาว่ามีการย้ายหอถังเมื่อไหร่            
   จะได้มีการขุดเจาะบ่อเพ่ือใช้กับหอถังที่จะย้ายไป 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  จากที่ทางฝ่ายช่างได้มีการออกไปตรวจสอบหอถังประปา หมู่ที่ ๑๓ ที่จะทำการย้าย
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือติดตั้งใหม่นั้น จากที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าหอถังมีสภาพผุพังมากและไม่สามารถที่จะ
   นำไปใช้งานต่อได้อีกเกรงจะเกิดอันตรายกับชาวบ้าน จึงจะทำการรื้อมาเก็บไว้ที่สำนักงาน 
   อบต.และจะมีการตัดงบประมาณในส่วนของการขนย้ายและติดตั้งใหม่ 
 



-๖- 
นายปัญญา ช่วยตา  เรื่องที่ทางช่างบอกว่าออกไปตรวจสอบแล้วหอถังมีสภาพผุพังไม่สามารถใช้งานได้  
(ส.อบต.ม.๑๓)  ทางหมู่บ้านไม่ทราบเลยเพราะทางช่างไม่ได้แจ้งให้ทางผู้นำทราบ ซึ่งทางหมู่บ้านก็มีการ                 
   เตรียมที่จะเจาะบ่อไว้แล้ว ถ้าหากหอถังใช้ไม่ได้ก็จะได้บอกกับทางหมู่บ้านว่าให้มีการยกเลิก
   การเจาะบ่อดังกล่าว 
นายธวัชชัย  เพียลา  สำหรับ เรื่อง หอถังประปา หมู่ที่ ๑๓ นั้น ผมก็ได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบเหมือนกัน  
(ปลัด  อบต.ดงบัง) และได้มีการพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่พ้ืนที่ใกล้กับหอถังซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะหอถังมีสภาพเก่า   
   ผุพังสนิมขึ้นจึงต้องรีบดำเนินการในส่วนของการรื้อถอนเพ่ือความปลอดภัยของผู้พักอาศัย
   บริเวณใกล้หอถังประปาและคงต้องนำมาเก็บไว้ที่สำนักงาน อบต.เพราะดูจากสภาพแล้ว           
   คงใช้งานไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการตัดงบประมาณ ในส่วนของการขนย้ายและติดตั้ ง                       
   จากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๘,๑๐๐ บาท  ตัดเหลือ 
   ๘๑,๑๐๐  บาท ส่วนเรื่องการใช้น้ำประปาถ้าหากมีปัญหาน้ำไม่พอใช้ก็ค่อยหาวิธีแก้ไขปัญหา
   กันต่อไป 
นายสมศรี วีระพันธ์  รายการโอนลดในส่วนของการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินยังไม่มีการจัดซื้อรถแต่จะโอน
(ส.อบต.ม.๑)  งบประมาณในส่วนนี้แล้วเกรงว่าจะเกดิปัญหาถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วงบไมเ่พียงพอ  
นายธวัชชัย เพียลา  เรื่องการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินนั้นได้มีการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาจ้าง             
(ปลัด อบต.ดงบัง) เสร็จเรียบร้อยแล้ววงเงินนงบประมาณ  ๙๘๙,๑๐๐บาท  จึงมีเงินเหลือจ่ายจากการซื้อ                 
   รถพยาบาล  ๑๐,๙๐๐ บาท   
ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงได้ขอมติที่ประชุม 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปผมก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย              
(ประธานสภาฯ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร ขอมติที่ประชุม
   ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเปน็การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ญัตติที่ ๔.๓ การพิจารณาให้ความ 
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอเชิญ
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ให้ที่ประชุม
   ไดท้ราบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายธวัชชัย เพียลา  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
(ปลัด อบต.ดงบัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เนื่องจากรายการที่ตั้งจ่ายไว้ ไม่ได้            
   ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ จึงขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง                   
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   ข้อความเดิม   
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
   และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ รายการโครงการย้ายหอถังขนาด ๑๘ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๓ 
   บ้านกุงชัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าย้ายหอถัง ขนาด ๑๘ ลบ.ม. พร้อมขนย้ายและติดตั้ง ตามแบบ 
   อบต.ดงบัง งบประมาณ ๑๓๘,๑๐๐ บาท  
 
 
 
 



   -๗- 
 
   ข้อความใหม่   
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ  รายการโครงการย้ายหอถังขนาด ๑๘ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๓ 
   บ้านกุงชัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าย้ายหอถัง ขนาด ๑๘ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ดงบัง งบประมาณ 
   ๑๓๘,๑๐๐  บาท     
   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ตามที่ทางปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมได้ทราบ มีสมาชิกท่านใด          
   มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ขอเชิญสอบถามได้เลยครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนประธานจึงได้ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไป ก็เข้าสู่วาระ เรื่องอ่ืนๆ หากสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยอะไร 
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญสอบถามหรือเสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 
นายไพบูรณ์ ป้อมหิน  เรื่อง การรื้อถอนหอถังประปาถ้าจะมีการรื้อก็อยากให้มีการรื้อพร้อมกันว่าหมู่บ้าน
(ส.อบต.ม.๔)  ไหนมีความต้องการจะรือ้ก็เสนอเรื่องเขา้มาพร้อมกันเพราะทราบว่า หมู่ที่ ๑๕ ก็มีความ 
   ประสงค์จะรื้อถอนเช่นกัน                
นายปัญญา ช่วยตา  อยากทราบว่าเมื่อมีการรื้อถอนหอถังประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการปรับถมที่   
(ส.อบต.ม.๑๓)  ให้กับเจ้าของพ้ืนที่หรือไม่เพราะคงใช้งบประมาณไม่มากน่าจะมีการช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วย 
นายธวัชชัย เพียลา  สำหรับเรื่องการปรับพ้ืนที่หลังการรื้อถอนหอถังนั้น เราไม่ได้ตั้งประมาณราคา              
(ปลัด อบต.ดงบัง) ในส่วนนี้ไว้คงต้องให้ทางเจ้าของพ้ืนที่ดำเนินการในส่วนนั้นเอง               
นางรำไพร  สร้อยสุข  เรื่อง การรื้อหอถังของ หมู่ที่ ๑๕ นั้น ยังไม่ทราบรายละเอียดจะไปหารือกับทาง    
(ส.อบต.ม.๑๕)  หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ส่วนโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำของ หมู่ที่ ๑๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว     
   แต่ผู้รับจ้างยังไม่มีการปรับเกลี่ยดินบริเวณหน้างานให้เรียบร้อยเลย ฝากแจ้งทางผู้รับจ้าง                     
   ให้ดำเนินการในส่วนนี้ด้วย                
นายสุบิล พันโยธา     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกุงชัย-นาดูน มีการดำเนินการก่อสร้างเสร็จ              
(ส.อบต.ม.๑๑)  เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องของการใช้น้ำประปาซึ่งมีการรื้อบางส่วนอยากให้ทาง อบต.
   ออกไปดำเนินการซ่อมแซมด้วย 
นายสอน  ดอกคำ     เรื่อง การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๗ ได้แจ้งเรื่องมาแล้ว อยากให้     
(ส.อบต.ม.๗)  รีบดำเนินการให้ด้วย                  
นายสนิท  ศรีสุข     เรื่อง การขอใช้น้ำประปาที่ชาวบ้านได้มาลงทะเบียนขอใช้น้ำไว้กับทาง อบต.ยังไม่ได้                
(ส.อบต.ม.๒)  ใช้น้ำเลยอยากให้รีบดำเนินการในส่วนนี้ด้วยเพราะเคยแจ้งในที่ประชุมหลายครั้งแล้ว                 
นายธวัชชัย เพียลา  ตามที่ทางหมู่บ้านได้ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
(ปลัด อบต.ดงบัง) เพ่ิมเติมนั้น ก็จะพิจารณาติดตั้งให้ทุกหมู่บ้านตามความเหมาะสมและให้ทางหมู่บ้านได้แจ้งจุด
   ที่จะมกีารตดิตั้งด้วยเพ่ือจะได้ให้ทางช่างดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จต่อไป             
   
 
 
 
 



   -๘- 
 
 
            
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก วันนี้ก็ ใช้ เวลาในการประชุมมา                      
(ประธานสภาฯ)  พอสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุม    
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 

    (ลงชื่อ)       ธวัชชัย  เพียลา  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายธวัชชัย  เพียลา ) 
                                                  เลขานุการสภา อบต.ดงบัง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม เมือ่วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔      
 
    (ลงชื่อ)        สอน  ดอกคำ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสอน  ดอกคำ ) 
                                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
 
    (ลงชื่อ)         เสรี  ทองชุม       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        ( นายเสรี  ทองชุม ) 
                                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
       
    (ลงชื่อ)      บุญโฮม หมั่นกิจ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นางบุญโฮม หมั่นกิจ ) 
                                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันที่        
   
 
    (ลงชื่อ)     สุทัศน์  จันทะโมคา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุทัศน์  จันทะโมคา) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


